

Walang laman ang Luxury Custom Frosted Purple Glass Container [Salamin ng Kandila](#)

Bakit Pumili [Sunny Glassware](#)

- Pinakamataas na dedikasyon sa disenyo, hindi kailanman compression sa kalidad
- [Sunny Glassware](#) mahigpit na protektahan ang mga disenyo ng mga customer, ang lahat ng mga bagong disenyong item mula sa amin ay hindi pa nakopya sa loob ng tatlong taon.
- Ang kalidad ng produkto ay ang pangunahing pokus sa [Sunny Glassware](#). [Sunny Glassware](#) minsang na-demolish ang 80,000 pcs ng glass vessel na halos hindi nakikita ang mantsa.

SUNNY GLASSWARE

Focusing on luxury fragrance products in the latest 10 years
Sunny Glassware is the supplier of 80% fragrance brands in the United States



pangalan ng Produkto	Walang laman ang Luxury Custom Frosted Purple Glass Container Salamin ng Kandila
Sample na oras	1. 5 araw kung may hugis at sukat na salamin 2. 15 araw, kung kailangan mo ng mga bagong hugis at sukat na salamin

Sukatin	Item No.:SGHL21121538 Top dia: 80mm Diameter sa ibaba: 74mm Taas: 90mm Timbang: 290g Kapasidad: 300ml
Pag-iimpake	Normal na packing, Indibidwal na kahon ng regalo, PVC box, window box, color box, puting kahon, atbp
Oras ng paghatid	Sa loob ng 35 araw pagkatapos makumpirma ang sample at order
Termino ng pagbabayad	30% na deposito ng T/T nang maaga at ang balanse laban sa kopya ng B/L
Pagpapadala	Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng Express at ang iyong ahente sa pagpapadala ay katanggap-tanggap
Okasyon ng Paggamit	Dekorasyon sa bahay, Dekorasyon sa Kasal, Mga Pabor sa Kasal, Pagpapahusay ng Dekorasyon,



Marangyang dinisenyo na may iba't ibang mga finish, perpekto para sa iyong mga DIY na kandila bilang isang nagulat na mabangong regalo ng kandila na nagpapahayag ng mga mararangyang pana-panahong pagbati.



Wedding Centerpieces at Pabor: [Sunny Glassware](#) Ang votive candle holder ay ang perpektong maliit na karagdagan sa iyong sobrang espesyal na kaganapan, na lumilikha ng isang kaaya-ayang palamuti sa kasal para sa lahat ng iyong pamilya at mga kaibigan na maalala ang iyong pagdiriwang.



Perpektong Centerpiece Dekorasyon: Ang votive [Taga-hawak ng kandila](#) ay magandang table centerpiece para sa palamuti sa bahay at anumang okasyon tulad ng kasal, Pasko, thanksgiving party, Halloween, valentine s day, anibersaryo, kaarawan, atbp. Ang kakaibang hitsura ng may hawak ng kandila ng tsaa na ito ay ginagawa itong perpektong regalo para sa iyong mga mahal sa buhay



Sunny Glassware nag-aalok ng customized na graphic na disenyo para sa mga dekorasyon ng garapon ng salamin at serbisyo sa paghubog para sa mga garapon ng salamin at mga takip ng salamin.